

ชื่อเรื่อง	ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติ ตนด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบร้านอาหารตามสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล นาขุนไกร อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-สกุลนักศึกษา	อังคณา น่วมเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน กระจ่าง
หลักสูตร	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การจัดการระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ.	2567

### บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารก่อนและหลังทดลองโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหารก่อน และหลังทดลองโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร 3) เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร ก่อนและหลังทดลองโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีความรู้ พฤติกรรม การมีส่วนร่วม ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงพรรณนา ประชากรเป็นผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 22 คน ศึกษาประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร 3) แบบประเมินมาตรฐานด้านกายภาพ กรมอนามัย (2557) 4) แบบถามการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร ค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้เท่ากับ 0.80 ค่าอำนาจจำแนก และ ค่าความยากง่าย ได้เท่ากับ 0.70, 0.60 ตามลำดับ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pairs sample t-test

ผลการศึกษาพบว่า 1) หลังทดลองโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหารกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) หลังการทดลองโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) หลังทดลอง

โปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ และการปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร  
ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าก่อนทดลอง

คำสำคัญ โปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม ความรู้ การปฏิบัติตนด้านสุขาภิบาลอาหาร